

## สกสค.-ออมสิน ฟ้องครู 2,000 รายจงใจเบี้ยวชำระหนี้

☛ นำเสนอเมื่อ 9 ธ.ค. 2559

สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ได้นำเสนอข่าว ที่มีหัวข้อข่าวว่า **"สกสค.-ออมสิน ฟ้องครู 2,000 รายจงใจเบี้ยวชำระหนี้"** มีรายละเอียดข่าว ดังนี้

**"พิษณุ"หาหรือออมสินส่งฟ้องครู 2,000 ราย มีเจตนาไม่ชำระหนี้ ปล่อยให้กองทุน ช.พ.ค.จ่ายแทน ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดและเอาเปรียบคนจ่ายหนี้ครบ**

ดร.พิษณุ ตูลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการส่งฟ้องครูที่เป็นหนี้กับทางธนาคาร ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) จำนวนกว่า 2,000 ราย ว่า โดยหน้าที่ในฐานะที่ธนาคารออมสินเป็นเจ้าของหนี้ เขาต้องทำ ขณะที่เราในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลครูและพยายามช่วยเหลือดูแลมาตลอดก็ไม่สามารถว่าเขาได้ และโดยส่วนตัวก็อยากให้ธนาคารออมสินทำมานานแล้ว เพราะจากข้อมูลที่พบ มีครูบางส่วนที่มีเงิน มีฐานะที่จะจ่ายหนี้ได้ แต่ไม่ยอมจ่าย แล้วปล่อยให้กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.จ่ายแทน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคนที่มีวินัยและจ่ายหนี้มาตลอด

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้คนที่เป็หนี้กองทุนมีอยู่ถึง 8 หมื่นกว่าคน แต่มี 2,000 กว่าคนที่อากรหนัก ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ ตนจะไปคุยกับทางธนาคารออมสินว่า จะต้องมีการมาตรฐานในการดำเนินการส่งฟ้องด้วย คือ ต้องไปจัดการกับคนที่ไม่มีเงินจ่ายแต่เจตนาไม่ยอมจ่าย เพราะเท่าที่ทราบมีคนที่ไม่ยอมส่งเงินสูงสุดถึง 6 ปีครึ่งหรือ 78 เดือน ซึ่งคนกลุ่มนี้คงคิดว่าจะไม่ส่งก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีกองทุนจ่ายแทน แต่จริง ๆ แล้วเป็นความเข้าใจผิด เพราะถึงจะจ่ายแทนอย่างไรก็ยังเป็นของเจ้าตัวอยู่ดี ซึ่งต่อไปนี้ สกสค.และ ผอ.สกสค.จังหวัดที่เพิ่งเข้ามาใหม่จะต้องมาช่วยกันดูช่วยแก้ปัญหาเป็นราย ๆ ไป หากใครมีเงินแต่ไม่ยอมส่งก็ต้องจัดการ

**"การแก้ปัญหาหนี้สินครูที่ดีที่สุดคือ**  
ตัวครูที่เป็นหนี้จะต้องมีความจริงใจและตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอนาคตของตัวเองก็ต้องมาพบเพื่อให้ข้อมูล ซึ่ง สกสค.กำลังจะเปิดช่องทางให้เขามาพูดคุยทั้งที่ สกสค.ส่วนกลางและที่สกสค.จังหวัด เหมือนคนที่ป่วยก็ต้องรู้ว่าตัวเองป่วยและต้องไปพบหมอ มีข้อมูลอะไรก็ต้องเปิดใจเล่าให้ฟังให้หมดจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา"ดร.พิษณุ กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [สยามรัฐออนไลน์ 9 ธันวาคม 2559](#)